



**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ 2566**



โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์กรหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะ เกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการ ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล. กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ปี 2566														
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1.กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ และเป็นไปตาม ระเบียบ	1	5	5	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู กลุ่ม บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม บริหารงาน หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัด จ้าง จัดทำ รายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้ผู้อำนวยการรับทราบ ทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการ															กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ

ปัจจัยที่จะ เกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการ ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ				
	โอกาส	ผล. กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ปี 2566														
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.		
หวัง ความก้าวหน้า				รับของขวัญสินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน															
3.การเบิกจ่าย งบประมาณที่ ไม่ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	3	4	12	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู และ บุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงิน อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลครู และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ การ ปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ และ การประพฤติมิชอบ อย่าง เกร่ง ครัด															กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ

ปัจจัยที่จะ เกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการ ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ								
	โอกาส	ผล. กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ปี 2566																			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.							
4. . การเื้อ ประโยชน์ต่อ พวก พ้องใน การจัดซื้อ จัด จ้าง	3	4	12	1.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ครู และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมใน การ ดำเนินการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วม สร้างแนวทาง และมาตรการใน ดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการ รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ																				กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ